



ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาและรูปแบบการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใน นั้น

เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จำนวนมากและยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงพิจารณาปรับแผนการศึกษาและรูปแบบการจัดการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ประจำปีภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ดังนี้

1. เนื่องด้วยแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ งดรับนิสิตชั้นฝึกภาคปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดสามารถควบคุมได้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงของดการฝึกภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สำหรับนิสิตที่ฝึกกลุ่ม 1 ของแต่ละวิชา ปรับรูปแบบการฝึกภาคปฏิบัติเป็นแบบออนไลน์
สำหรับนิสิตที่ฝึกกลุ่ม 2 ของแต่ละวิชา เลื่อนช่วงระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติออกไป
โดยหัวหน้ารายวิชา พญ335 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 และรายวิชา พสศ342 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 จะแจ้งรายละเอียดให้นิสิตทราบ
ทั้งนี้ หากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติอนุญาตให้นิสิตชั้นฝึกภาคปฏิบัติได้ จะให้นิสิตกลับเข้ามาพักตัวจำนวน 14 วัน และปฏิบัติตามหลัก New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติต่อไป
2. ปรับรูปแบบการจัดสอบเป็นแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสอบตามที่รายวิชากำหนด (ให้นิสิตติดตามประกาศรายละเอียดการสอบของแต่ละรายวิชา)
3. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 รายวิชา เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทางรายวิชาจะแจ้งช่องทางการเรียนให้นิสิตทราบต่อไป
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ปรับรูปแบบการจัดเป็นแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การมัจฉิมินิเทศ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
การสอบประเมินสมรรถนะ กำหนดเดิม วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-16.00 น.
ปรับโดยเลื่อนการจัดสอบออกไป ซึ่งจะกำหนดวันจัดการสอบหลังการฝึกภาคปฏิบัติเสร็จสิ้น (ประมาณเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
5. การสอบ SWU SET ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (จัดสอบที่ห้องสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก) ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจัดสอบจากมหาวิทยาลัย จึงขอให้นิสิตติดตามประกาศรายละเอียดการจัดสอบ SWU SET ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์จะแจ้งให้นิสิตทราบต่อไป
6. สำหรับนิสิตที่ประสงค์กลับบ้าน ต้องดำเนินการเขียนใบคำร้องตามแบบฟอร์มแล้วส่งที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์เพื่อรวบรวมส่งให้ส่วนกิจการหอพักนิสิตต่อไป โดยให้นิสิตดำเนินการก่อนกลับบ้านล่วงหน้า 1 วัน แล้วหากนิสิตมีความประสงค์เดินทางกลับหอพักอีกครั้งภายหลังจากเดินทางกลับบ้าน ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของส่วนกิจการหอพักนิสิต ประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาภาคปฏิบัติ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดา วิสุทิพานิช)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ